



ที่ 68/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

โครงการเพื่อนทางจดหมายระหว่างนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยกับจังหวัดซากะ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นาย ISHIHARA Yoshinori หัวหน้าไปรษณีย์เขต Yaemizo เมืองซากะ จังหวัดซากะ ได้เข้าพบนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อนทางจดหมายระหว่างนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยกับจังหวัดซากะ ซึ่งเป็นโครงการฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับเยาวชนระหว่างจังหวัดซากะกับประเทศไทย ในฐานะที่จังหวัดซากะเคยเป็น host town สถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นาย ISHIHARA ได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมแนะนำจังหวัดซากะ และมอบจดหมายจากนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดซากะให้แก่เด็กนักเรียนไทยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอมรินทราราม และโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

นาย ISHIHARA กล่าวว่า โครงการฯ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เยาวชนของทั้งสองประเทศมีความกระตือรือร้นและตั้งใจเขียนจดหมายเพื่อแนะนำตนเอง อาหาร และวัฒนธรรมประจำชาติ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ นาย ISHIHARA ยังได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ โดยเฉพาะการแนะนำและประสานงานกับโรงเรียนฝ่ายไทย รวมถึงการอำนวยความสะดวกข้อมูลทั้งในด้านการเดินทางเข้าประเทศไทยและการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการฯ

กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับนาย ISHIHARA และจังหวัดซากะที่โครงการฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเชื่อว่ากิจกรรมในลักษณะนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เยาวชนของทั้งสองประเทศมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อกัน อันจะเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีความแน่นแฟ้นกันต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงหวังว่าจะมีการสานต่อโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับจังหวัดซากะอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ จังหวัดซากะจะนำตัวอย่างจดหมายจากเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปจัดแสดงในงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 ที่สวนสาธารณะโคโคโรซาชิโนะโมริ (ข้างห้องสมุดเมืองซากะ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรีจิตและสายใยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยกับเยาวชนญี่ปุ่น รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยฯ ได้มีส่วนร่วมชื่นชมความสำเร็จของโครงการนี้ด้วย

18 ตุลาคม 2565

การรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อนทางจดหมาย
ระหว่างนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยกับจังหวัดซากะ
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ

